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2. น.ส.อารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 1 

3. นายภาณุพงศ์  ต.ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

 3 

 (2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  4 

1. ผศ.กิตติพงษ์  ลาลุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5 

2. รศ.กอปร  ศรีนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  6 

3. รศ.อาคม  แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 7 

4.  ผศ.ค านึง วาทโยธา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8 

5. ผศ.จารุพล   สุริยวนากุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 9 

6. รศ.สุธาสิน ี เนรมิตตกพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี10 

7. อ.วสุ  เชาว์พานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 

 12 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 13 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระ ดังนี้ 14 

 15 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  16 

1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2566         17 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 18 

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร19 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันจันทร์ท่ี 23 มกราคม 2566 ซึ่งมีวาระท่ีเกี่ยวข้องกับคณะฯ 20 
อาทิ วาระท่ี 5.1 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 21 
วาระท่ี 5.5 ตราสัญลักษณ์และค าขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  60 ปี แห่งการสถาปนา22 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 เป็นต้น จึงขอให้ท่ีประชุมศึกษารายละเอียดจากเอกสารรายงานการ23 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 1/2566 เพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามเอกสาร24 
ประกอบวาระการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

1.2 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรที่มี1 
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายละเอียดรายงานผลส ารวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ3 
ความผาสุกของบุคลากรท่ีมีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในภาพรวมผ่านค่า4 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 โดย มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 142 คน จากบุคลากรจ านวน5 
ท้ังสิ้น 300 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 ของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท้ังหมด ท้ังนี้ คณะฯ จะน า6 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับเพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ ต่อไป ดังรายละเอียด7 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอท่ีประชุมว่า 9 
เนื่องจาก ผู้ประเมินเป็นผู้บริหารกับบุคลากร ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการประเมิน               10 
ทางเดี ยวจะได้ข้อ เสนอแนะน าไปสู่การพัฒนาน้อย น่ าจะให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ า                      11 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมาจากการเสนอชื่อของคณาจารย์เป็นตัวกลางรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะ           12 
ในส่วนท่ีไม่พึงพอใจน ามาเสนอแนะในการจัดท าแบบประเมินในคร้ังต่อไป 13 

ที่ประชุมรับทราบ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรประสาน           14 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ เพื่อด าเนินการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ในการด าเนินการ15 
คร้ังต่อไป  16 
 17 

1.3 แนวทางส่งเสริมความร่วมมือสถาบันการอุดมศึกษาหลักในภูมิภาคกับส านักงานที่18 
ปรึกษาในต่างประเทศ  19 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายละเอียดแนวทางส่งเสริ มความ20 
ร่วมมือสถาบันการอุดมศึกษาหลักในภูมิภาคกับส านักงานท่ีปรึกษาในต่างประเทศ ท้ังสหรัฐอเมริกา 21 
แคนาดา และลาตินอเมริกาในเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ หรือองค์ความรู้ พร้อมกับ22 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม เป็นต้น ท้ังนี้ ส านักงานดังกล่าวได้เริ่ม23 
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “Friend of Thai Science 2022: FoTS 2023” ซึ่งสามารถ24 
เสนอรายชื่อได้ ท่ี ost@thaiembdc.org จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสาร25 
ประกอบวาระการประชุม 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม1 

 ครั้งที่ 93-3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 2 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี             3 

93-3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 4 

 หน้าท่ี 6 บรรทัดท่ี 16 จากเดิม “..เข้าข่าย..” เปลี่ยนเป็น “..เข้าเกณฑ์..” 5 

 หน้ าท่ี  7 บรรทัดท่ี  23 แก้ ไขมติ เป็ น  “มติ  ท่ี ประชุมพิ จารณาแล้ วมี มติ ไม่ เห็ นชอบ                       6 

จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร7 

นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้แก้ไขรายละเอียดในการขอปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตาม8 

ข้อเสนอแนะของสภาวิศวกร (ปรับปรุงหลักสูตรใหญ่) และมีมติเห็นชอบจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร9 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ท้ังนี้ ให้รองคณบดีฝ่าย10 

วิชาการด าเนินการต่อไป” 11 

 หน้าท่ี 10 บรรทัดที่ 14 จากเดิม “ถ้ามีความจ าเป็นสามารถจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้12 

กลางปีขึ้นมา” เปลี่ยนเป็น “ทุกสาขาวิชารวมท้ังสาขาวิชาท่ีมีงบประมาณติดลบ ถ้ามีความจ าเป็นสามารถ13 

จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้กลางปีขึ้นมา” 14 

 หน้าท่ี 12 บรรทัดท่ี 17 จากเดิม “Coaching Mindset” เปลี่ยนเป็น  “Coaching and 15 

Caring Mindset” 16 

 หมายเหตุ: วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตาม17 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ18 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with              19 

On-Premise Meeting Connector และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 20 

 21 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 22 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่ 23 
1)  การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ)  24 
2)  การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพ่ือการสอนและหรือวิจัยภายใน/ต่างประเทศ และการจัดท า25 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิง 26 
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3)  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต1 
หลักสูตรนานาชาติ  2 

4) การติดตามสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  3 
5) Master Plan (แผนแม่บทซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร)  4 
6) คุณภาพผู้เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
7) การเตรียมงานเพ่ือเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์   6 
โดยท้ังหมดอยู่ในระหว่างด าเนินการ และในหัวข้อท่ี 1) การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีต7 

จากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ) และ 3) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ8 
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ จะแจ้งรายละเอียดในวาระท่ี 3.2 9 
และ 3.3 ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

ที่ประชุมรับทราบ  11 
 12 
3.2 การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ)    13 
รองคณบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งท่ีประชุมถึงความคืบหน้าการใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีต14 

จากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ) ซึ่งจะรวมอยู่กับโครงการก่อสร้างอาคาร                15 
โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีผ่านกระบวนการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว โดย บริษัท ขอนแก่น       16 
ควอลิตี้ คอนกรีต จ ากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยงบประมาณ 29,880,000 บาท จากผู้ยื่นเสนอราคา 17 
จ านวน 4 ราย ท้ังนี้ การก่อสร้างก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตามสัญญา จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ                18 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 
3.3  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต22 

หลักสูตรนานาชาติ    23 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้สอบถามท่ีประชุมถึงความคืบหน้าการวิเคราะห์24 

ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ   25 
ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า ฝ่ายวิชาการก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ จะน าเข้าหารือ26 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ  27 
ที่ประชุมรับทราบ  28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

3.4 ความคืบหน้าการตรวจสอบการซื้อผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับ1 
นานาชาติ    2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้สอบถามท่ีประชุมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ3 
การซื้อผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ   4 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า5 
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 92-2/2566 วาระท่ี 6.1 ความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นของการซื้อ6 
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ คณะฯ ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลท้ังหมดให้7 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในรายละเอียดหรือกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้8 
ด าเนินการตรวจสอบ นั้น คณะฯ ยังมิได้รับแจ้งข้อมูลใด ๆ จากมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ9 
พิจารณาด าเนินการ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ  11 
 12 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองค้างพิจารณา  13 

 - ไม่มี - 14 

 15 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 16 

 5.1 ผลการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Teacher ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 

  ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา เฟื่องจันทร์  18 

 วาระลับ 19 

 20 

5.2 เสนอมอบปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้มคีุณูปการ 21 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีความประสงค์ขอบรรจุวาระ 22 

การประชุม เรื่อง เสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้มีคุณูปการ จึงขอให้หัวหน้าสาขาวิชา23 
วิศวกรรมอุตสาหการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 24 
 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    25 
ใคร่ขอเสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่  นายอรรถพล เลาห์ขจร ซึ่ งเป็นศิษย์ เก่า26 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นท่ี 9 ท้ังนี้ ได้ผ่าน27 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 1-38/2566             28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ  ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 1 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 2 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า นายอรรถพล เลาห์ขจร  3 
ได้จัดตั้งบริษัทและด าเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยตนเอง โดยใช้เงินลงทุน4 
จากรายได้เงินเดือนของตนเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิด บริษัท เตินดึ๊กลอง จ ากัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนา5 
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อวนไทยเวียด มหาชน จ ากัด เป็นบริษัทแรกท่ีเปิดขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่าย6 
สินค้าน าเข้าประเภทอวนประมง และอวนเกษตร จากประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน7 
จ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มบริษัทสยาม บราเดอร์ส จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดบริษัท8 
เทียนเฟื้อก แมนูแฟคเตอริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จ ากัด  เพิ่มอีก 1 บริษัท ท้ังนี้ นายอรรถพล เลาห์ขจร ได้มี9 
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยได้มีการรับ10 
นักศึกษาสหกิจอาเซี่ยนรุ่นแรก เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว หลังจากนั้นก็รับนักศึกษาสหกิจมาเรื่อย                11 
แต่ ในช่วง 2-3 ปีนี้  ได้ งดการรับนักศึกษาสหกิจ เนื่ องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                   12 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2566 จะเริ่มรับนักศึกษาสหกิจเหมือนเดิม อีกท้ังได้บริจาค             13 
สมทบทุนก่อสร้าง Innovation Complex คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 14 
ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังเป็นผู้มีคุณูปการอื่นอีกหลายอย่าง ท้ังภายในและ15 
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ16 
การประชุม 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 18 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้แก่ นายอรรถพล เลาห์ขจร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 19 
เป็นผู้ประสานงานกับนายอรรถพล เลาห์ขจร เพื่อจัดท าข้อมูล และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์20 
และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 21 
 22 

5.3  กองทุนเพื่อนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  23 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์ขอบรรจุ25 
วาระการประชุม เรื่อง กองทุนเพื่อนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ27 
ประจ าคณะฯ ต่อไป 28 



- 8 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรม             1 
อุตสาหการ ใคร่ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อนักศึ กษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชา3 
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเดือนร้อนทางด้านการเงิน วิธีการ4 
ด าเนินงาน คือ ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคจากบุคลากรสาขาวิชาฯ ศิษย์เก่า และบุคลากรท่ัวไป             5 
สาขาวิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุน และสาขาวิชา ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและ           6 
ตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน (เฉพาะตัวเลข) ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า7 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งท่ี 1-38/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเสนอ          8 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนเพื่อนักศึกษาสาขาวิชา10 
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ตั้งเป็นโครงการย่อย         11 
ของกองทุนวิทยาเพียรวิจิตร และให้หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการด าเนินการต่อไป” 12 

 13 
5.4 แผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ของ         14 

  ศูนย ์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 
ประธานขอถอนวาระการประชุม 16 
 17 
5.5 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 18 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                19 

ได้เรียนครบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 7 คน โดยผ่าน20 
การตรวจสอบความถูกต้องจากสาขาวิชาท่ีสังกัดและงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้               21 
รวมท้ังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียนครั้งท่ี 2/2566             22 
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  23 

ภาคการศึกษาต้น 2565 24 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร       จ านวน  1   คน 25 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      จ านวน  1   คน 26 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     จ านวน  2   คน 27 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน  1   คน 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

ภาคการศึกษาปลาย 2565 1 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จ านวน  1   คน 2 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ    จ านวน  1   คน 3 

                  รวมทั้งสิ้นจ านวน   7   คน 4 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  5 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 

จ านวน 5 คน ตามที่เสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 7 
 8 
5.6 ปรับปรุงหลักสตูร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับบัณฑิตศึกษา 9 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ เสนอต่อ ท่ีประชุมว่า ด้วยหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษามี                   10 

ความประสงค์ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย กรณีเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์             11 
ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 12 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 13 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 14 
ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต15 

และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์                      16 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 21-2/2566 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม                17 
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  18 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย  19 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 20 

 21 
 22 
 23 
5.7 รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 24 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยอาจารย์ประจ ารายวิชาได้ส่งผลการศึกษา25 

ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ านวน 1 รายวิชา ระดับปริญญาโท ซึ่งผ่านความเห็นชอบ26 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 21-2/2566 เมื่อ27 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร1 
ประกอบวาระการประชุม 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา3 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จ านวน 1 รายวิชา ตามที่เสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการ4 
ต่อไป 5 

 6 
5.8  การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับ7 

สถาบันต่างประเทศ (International Learning Experience Scholarship)  8 
รองคณบดีฝ่ายวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก 9 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ10 
นั กศึ กษ าแลกเปลี่ ยน "HAW.International" ann Weihenstephan-Triedorf University of Applied 11 
Sciences (HSWT) เพื่อไปเรียนในหลักสูตร “Agriculture, Food and Nutrition” ระหว่าง 14 เมษายน 2566 – 12 
12 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรม Onsite และมีการลงทะเบียนเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยน                  13 
ทางวิชาการ โดยนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 934 ยูโร 14 
จ านวน 4 เดือน รวมถึงค่าเดินทาง (ประมาณ 30,000 บาท) ท้ังนี้ เข้าข่ายในการขอรับการสนับสนุนจาก15 
มหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 2775/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน16 
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กั บสถาบันต่างประเทศ (International Learning 17 
Experience Scholarship) ข้อ 6.2.2 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท จึงเสนอท่ี18 
ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาคนดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม19 
การเรียนรู้กับสถาบันต่างประเทศ (International Learning Experience Scholarship) ดั งรายละเอียด            20 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้า22 
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับสถาบันต่างประเทศ (International Learning Experience Scholarship) 23 
จ านวน 1 คน ตามที่เสนอ และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป 24 

5.9 การใช้พ้ืนที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ระบบ TRUE MOVE H 25 
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้สิทธิแก่บริษัท ทรู 27 
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ใช้พื้นท่ีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ระบบ 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

TRUE MOVE H ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 จุดติดตั้ง ได้แก่ 1) บริเวณพื้นท่ีชั้นดาดฟ้า1 
อาคารเพียรวิจิตร และ2) บริเวณพื้นท่ีชั้นดาดฟ้าอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระยะเวลาสัญญา            2 
2 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในการนี้ เนื่องด้วยสัญญาดังกล่าว 3 
ใกล้จะสิ้นสุดบริษัทฯ จึงได้แจ้งความประสงค์ของต่อสัญญา เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 4 
ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 5 
จึงใคร่ขอความเห็นชอบใช้พื้นท่ีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ระบบ TRUE MOVE H 6 
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ภายในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว เป็นเวลา 3 ปี  7 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล               9 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Wifi พรี ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 
พร้อมกับติดตั้งเสาสัญญาณ น่าจะเป็นข้อตกลงการแลกเปลี่ยนกับค่าเช่าพื้นท่ีท่ีบริษัทฯ ได้ท ากับ             11 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้บริการของทรู จะได้รับประโยชน์จากเสาสัญญาณท่ีอยู่ใกล้                12 
ในการได้รับสัญญาณแรง และสัญญาณเร็วจากการใช้งาน 13 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 14 
1. ไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการตัดสินใจว่าหากมหาวิทยาลัยไม่ให้เช่าหรือต่อสัญญา 15 

จะมีผลกระทบต่อระบบ Wifi ของคณะฯ หรือไม่ 16 
2. ไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการตัดสินใจว่าควบรวมกิจการของ บมจ. แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 17 

(DTAC) กับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)  จะท าให้คณะฯ ไม่ได้รับค่าเช่าจาก บริษัท ดีเทค                18 
ไตรเน็ต จ ากัด จ านวนเงิน 700,500 บาท หรือไม่ 19 

3. หากไม่มีการต่อสัญญา จะมีผลกระทบอะไรบ้าง หรือหากมีการติดตั้งระบบใหม่จะต้องใช้20 
ระยะเวลา หรืองบประมาณเท่าไร ่21 

4. หากผลกระทบการใช้ Wifi ขอให้คิดถึงการให้บริการท่ีนักศึกษาจะได้รับก่อนการต่อรอง22 
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 23 

5. ขอให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ต่อรองสิทธิประโยชน์และค่าเช่ากับบริษัท ทรู มูฟ เอช             24 
ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ อีกครั้ง 25 

6. ครั้งต่อไปขอให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และให้มีการแข่งขัน26 
มากขึ้น 27 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที ่94-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ -ส่งสัญญาณ1 
โทรคมนาคมระบบ TRUE MOVE H ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ศูนย์บริหารจัดการ2 
ทรัพย์สินต่อรองสิทธิผลประโยชน์ และค่าเช่า และให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไป 3 

ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่เห็นชอบ 4 
เนื่องจากข้อมูลและรายละเอียดการจัดสรรผลประโยชน์ส าหรับการพิจารณาไม่เพียงพอ และจาก5 
การควบรวมกิจการโครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) กับ 6 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน (TRUE) คณะฯ จะได้รับค่าเช่าจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด หรือไม่  7 
 8 

5.10 (ร่าง) OKR รายบุคคล ปี พ.ศ. 2566  9 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามประกาศ                                 10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินสมรรถนะ ความรู้11 
ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน               12 
ได้ก าหนดผลคะแนนจากร้อยละความส าเร็จ ตามตัวชี้วัด OKR ร้อยละ 5 โดยรายละเอียดของวิธีการ13 
ค านวณให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก าหนดหัวข้อเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม14 
กิจกรรมของคณะฯ มากยิ่งขึ้น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร จึงขอเพิ่มเติม OKR Bonus              15 
การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ งานปีใหม่ งานเชิดชูเกียรติ งานเกษียณอายุราชการ 16 
สัมมนาของคณะฯ สายวิชาการ EN TALK และ E3 = BA เป็นต้น เพื่อใช้ส าหรับเพิ่มเติมค่าคะแนนจาก17 
ร้อยละความส าเร็จตามตั วชี้ วัด  OKR ไม่ เกิน ร้อยละ 2 จาก  OKR หลัก ท้ั งสายวิชาการและ                  18 
สายสนับสนุน  ท้ั งนี้  เฉพาะสายสนับสนุน  เพิ่ ม เติมอีกหนึ่ งรายการ คือ มีความรู้ด้ านดิจิ ทัล                                     19 
โดยต้องผ่านการทดสอบด้านดิจิทัล หรือได้รับรางวัลด้านดิจิทัลท่ีระบุชื่อตนเอง จึงเสนอท่ีประชุ ม                20 
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   21 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 22 
- เหตุผลท่ีมาของ OKR Bonus มีความเป็นมาอย่างไร ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 23 

หรือไม่ รวมถึงการให้คะแนนให้สะท้อนการกระท าหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 24 
หรือไม่  25 

- การปรับเป้าหมายไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 26 
- ควรทดลองใช้ OKR Bonus ก่อน และหลังจากการทดลองใช้แล้ว ให้รวบรวมข้อมูล               27 

ผลการประเมินเพื่อน ามาวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการและน าเสนอท่ีประชุม 28 
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ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 95-5/2566 ในวันพฤหัสบดีที ่9 มีนาคม 2566 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) OKR รายบุคคล ปี พ.ศ. 2566 โดยการเพิ่ม  1 
OKR Bonus ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการ คือ มีความรู้ด้านดิจิทัล 2 
ส าหรับสายสนับสนุน ทั้งนี้ OKR Bonus ให้บังคับใช้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศ3 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร4 
รวบรวมข้อมูลผลการประเมินน ามาวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมและด าเนินการต่อไป 5 
 6 

5.11 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภท7 
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า รอบการประเมินที่ 1/2566 8 

วาระลับ 9 
 10 
5.12 รับรองผลการประเมินผลการสอน ราย อาจารย์สรอรรถ ธนูศิลป์ 11 
วาระลับ 12 

 13 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล  14 

6.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบริหาร คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม 15 
  และฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  16 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 

 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยคณะฯ จะท าการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาท            18 
หน้าท่ีของบริหาร คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมและฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ า              19 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. คณะกรรมการ20 
ประเมินตนเอง 2. บุคลากรภายในคณะฯ เป็นผู้ประเมินคณะกรรมการ ซึ่งในครั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการ21 
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายเลขานุการ ท่ีประชุม             22 
จัดส่งให้ภายหลังจากการประชุมเพื่อจักได้น าผลการประเมินเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า                      23 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในคราวถัดไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 24 
 ที่ประชุมรับทราบ 25 

  26 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ    27 
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7.1  รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา1 
สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 5 2 

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงาน3 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท ารายงานการตรวจประเมิน 4 
(Feedback Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นท่ี 5 ซึ่งได้จาก5 
การเข้าตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งผลการ6 
ตรวจประเมินแทบจะทุกหมวดและหัวข้อ อยู่ในระดับการประเมิน (band) 3 จึงขอให้ท่ีประชุมศึกษาใน7 
รายละเอียดต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ  9 
 10 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ 11 

 - ไม่มี - 12 

 13 

เลิกประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา  14 

 15 

 16 

                                                          (นางมยุรี ยงก าลัง)                                17 

                                    กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณะฯ 18 

นางสาวอารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ 19 

นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 20 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 21 


